

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๓



สสค. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๘7398/65

19 ก.ค. 2565 เวลา 9.48 น.



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครพนธ์ ๑๑๐๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๗๓๘๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นด้วยกับการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ - ๔๕ เพิ่มใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับพื้นที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานป้อนสู่ความต้องการของประเทศ โดยกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรใด การจัดตั้งส่วนราชการเพิ่มใหม่ดังกล่าวส่งผลให้มีการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการเพิ่มขึ้น ทำให้ภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องไม่ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มใหม่เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐในภาพรวม

๒. สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของทุกส่วนราชการที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีข้อเสนอให้เสนอคณะรัฐมนตรียุบส่วนราชการหากผลประเมินปรากฏว่าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อราชการนั้น เห็นด้วยในหลักการดังกล่าว องค์กรใด เนื่องจากการยุบส่วนราชการส่งผลต่อการบริหารอัตรากำลังของส่วนราชการ จึงเห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีระบบการประเมินที่เข้มข้นและจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อระบบราชการอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๓ (กระทรวงแรงงาน)

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๐ ๖๖๐๓ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗